



คำสั่งจังหวัดนครพนม

ที่ ๒๖๘๒/๒๕๖๓

เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ ๕)

ตามที่จังหวัดนครพนมได้มีข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ ๒๕๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีประกาศให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตามประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคต่อไปได้อีกระยะหนึ่งในช่วงเวลาซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ (๖) มาตรา ๓๕ (๑) (๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงให้มีการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๕๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

/๒. การผ่อนคลาย...

๒. การผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้ดำเนินการได้ โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นในระหว่างการออกกำลังกายให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้อัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชาตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

๒.๒ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ

๒.๒.๑ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระ

/สินค้า...

สินค้าอย่างน้อย ๑ เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกันในชั้นต้นให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็ยังสามารถทำได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

๒.๒.๒ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้ โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่ม ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้ ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยคิดจำนวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับผู้ใช้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลงร่วมกับผู้ใช้บริการ และมีให้มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้นหรือแสดงบนเวที จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้บริกรรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

/๒.๒.๓. ร้านเกมส์...

๒.๒.๓ ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดช่วงเวลา การให้บริการ โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด โดยคิดจำนวนใช้บริการตาม ขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ให้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจำกัดระยะเวลาการให้บริการในระบบ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ต่อบรรยากาศนี้ มีการพักทำความสะอาด ๑๕ นาทีต่อบรรยากาศ จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ให้บริการรวมถึงให้มีการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ ให้กิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของ จำนวนผู้ให้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ให้บริการ ตามข้อกำหนด ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก

๒.๒.๔ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลา เปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถสวม Face Shield แทนได้ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่งหรือ เดินห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลา ในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน จัดให้มีการให้คำแนะนำ พนักงานและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคที่กำหนดได้ ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ กำหนดพร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ให้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบ การตรวจสอบจำนวนผู้ให้บริการตามข้อกำหนด ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่ม มาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว

๒.๓ การขนส่งสาธารณะ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้น ภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทำการของสถานที่ต่าง ๆ แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม

/กำกับดูแล...

กำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการบินขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยให้ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้งจัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะรถตู้รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร หรืออากาศยานทุกครั้ง ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอาจพิจารณาจัดบริการสำหรับผู้โดยสารบนอากาศยานตามความจุมาตรฐานในการโดยสารอากาศยาน ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้สายการบินดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในอากาศยาน การโดยสารรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อาจพิจารณาจัดบริการให้ผู้โดยสารนั่งได้ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสารยืนโดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น ให้ควบคุมจำนวนผู้โดยสาร มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในยานพาหนะโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดให้บริการกรณีพบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเอกรัฐ หลีเส็น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส